

Du lịch Khánh Hòa phát triển xanh và bền vững

15:14 27/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Với mục tiêu xây dựng ngành du lịch xanh và bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề, mang đến những trao đổi thực tiễn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tăng tốc phát triển.

Ngày 26/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề: “Phát triển du lịch xanh và bền vững”, với sự tham dự của 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Cục Du lịch quốc gia, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, đại diện hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.



Toàn cảnh sự kiện_Ảnh: Xuân Hương.

Du lịch xanh là hướng phát triển bền vững

Tại diễn đàn, các các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và kinh nghiệm của các địa phương đã trao đổi, thảo luận, tham khảo ý kiến về vấn đề phát triển du lịch

xanh và bền vững; từ đó tìm kiếm những giải pháp, cơ chế, định hướng để phát triển du lịch Khánh Hòa theo mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ...

Đồng thời, diễn đàn cũng hướng đến việc bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành rà soát, xây dựng các giải pháp, cơ chế, chính sách hoặc đề xuất, kiến nghị Trung ương theo thẩm quyền để thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững.



Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại diễn đàn_Ảnh: Xuân Hương.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết trong thời gian qua, du lịch Khánh Hòa đã có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch, làm tiền đề tiếp nối thành công của giai đoạn trước. Tuy nhiên, du lịch hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng như những vấn đề về quá tải cục bộ, tính mùa vụ, những vấn đề trong quản lý môi trường, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Vì thế, để du lịch phát triển bền vững, điều tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh, giảm thiểu tác

động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên và văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường; mang lại những giá trị mới cho sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì khả năng khai thác lâu dài, bền vững.

Theo đó, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nêu rõ quan điểm phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên.



PGS,TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thủy sản Việt Nam trình bày tham luận phát triển du lịch biển xanh và bền vững_Ảnh: X.H

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra định hướng: “Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu và định hướng đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung

ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển.

Để du lịch Khánh Hòa xanh và bền vững

Cũng tại diễn đàn, Cục trưởng Cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính định hướng tài nguyên rõ rệt. Hiệu quả hoạt động của ngành du lịch cũng phụ thuộc nhiều vào chất lượng tài nguyên cũng như môi trường du lịch. Xu hướng tiêu dùng du lịch “xanh” cũng ngày càng quan tâm, đặc biệt là các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và cộng đồng địa phương.

Cục trưởng Cục du lịch cũng dẫn thực tế để nhấn mạnh du lịch “xanh” không những là sự bảo đảm cho phát triển bền vững, mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu cao và có ý thức, hành động văn minh khi đi du lịch.



Cục trưởng Cục du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Xuân Hương

Đối với tỉnh Khánh Hòa, là địa phương ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, có ưu thế nổi trội về tài nguyên du lịch biển và với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng (Vân Phong, Cam Ranh,

Nha Trang) cùng với các bãi tắm đẹp, vùng biển, đảo với đa dạng sinh học, tiềm năng bảo tồn thiên nhiên biển... Trong thời gian qua, Khánh Hòa đã trở thành trung tâm du lịch biển, đảo tâm cổ của cả nước và khu vực với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch chất lượng cao hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục phát huy thế mạnh, giảm thiểu những “nhạy cảm” do khách quan, Cục trưởng Cục du lịch đã đưa ra một số đề xuất cho ngành du lịch Khánh Hòa, bao gồm tăng cường công tác quản lý điểm đến, quản lý môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh. Khuyến khích áp dụng các giải pháp sản xuất du lịch “xanh”, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thân thiện với môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động du lịch.



Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, Nguyễn Thị Lệ Thanh, phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: X.H.

Bên cạnh đó, đa dạng sản phẩm du lịch hướng tới đa dạng thị trường khách du lịch, tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng cao, hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường khách du lịch du khách, các sản phẩm có tính cá biệt phục vụ các nhóm thị trường mục tiêu có nhu cầu riêng biệt trong đó ưu tiên các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái biển đảo, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, trải nghiệm, giáo dục môi

trường.

Đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, thân thiện, bảo vệ môi trường biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác văn hóa bản địa và cộng đồng địa phương; các sản phẩm du lịch có tính liên kết với các ngành kinh tế khác là thế mạnh của Khánh Hoà (kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ hải sản, vùng sản xuất muối...) để đa dạng giá trị trải nghiệm và xây dựng chuỗi giá trị du lịch với các ngành khác.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tương xứng với trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế. Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điểm đến du lịch xanh, phát triển điểm đến du lịch thông minh, kiểm soát hoạt động du lịch nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, kiểm soát chất lượng môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xúc tiến, quảng bá du lịch xanh.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng, du khách và doanh nghiệp về du lịch xanh và bền vững. Công tác tuyên truyền, giáo dục về du lịch xanh, bền vững cần được tiến hành thường xuyên cho các đối tượng trong xã hội, đặc biệt cho cộng đồng, du khách và doanh nghiệp với các hình thức đa dạng, hiệu quả, thực chất, hướng tới hình thành lối sống “xanh” và tiêu dùng du lịch “xanh”.



Làm sạch các bãi biển và khu vực ven biển Khánh Hòa

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp du lịch sẽ trình bày các tham luận: Phát triển du lịch biển xanh và bền vững, PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thủy sản Việt Nam đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch xanh tại Việt Nam; chuyển đổi xanh ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030. Đồng thời đưa ra các góp ý phát triển du lịch Khánh Hòa kết hợp thể thao, di sản văn hóa, điện ảnh theo hướng đi xanh và bền vững.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/du-lich-khanh-hoa-phat-trien-xanh-va-ben-vung>